

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

รายงานการประมวลผลของคณะกรรมการบริหารส่วนงานศึกษา

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

สภาเทศบาล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสนั่น นิกุล	ประธานสภา อบต. ป่าสัก	สน	
2	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	รองประธานสภา อบต. ป่าสัก	ประสิทธิ์	
3	นายสมชาย นนทวัฒน์	สมาชิกสภา อบต. ป่าสัก ส.1	สมชาย	
4	นางสาวนงนิจ นนทวัฒน์	สมาชิกสภา อบต. ป่าสัก ส.2	นงนิจ	
5	นายอภิชาติ นนทวัฒน์	สมาชิกสภา อบต. ป่าสัก ส.4	อภิชาติ	
6	นายสมชาย นนทวัฒน์	สมาชิกสภา อบต. ป่าสัก ส.6	สมชาย	
7	นายอภิชาติ นนทวัฒน์	สมาชิกสภา อบต. ป่าสัก ส.7	อภิชาติ	
8	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	สมาชิกสภา อบต. ป่าสัก ส.8	ประสิทธิ์	
9	นางสาวนงนิจ นนทวัฒน์	ประธานสภา อบต. ป่าสัก	นงนิจ	

สภาเทศบาล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอภิชาติ นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	อภิชาติ	
2	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	รองนายก อบต. ป่าสัก	ประสิทธิ์	
3	นายสมชาย นนทวัฒน์	รองนายก อบต. ป่าสัก	สมชาย	
4	นายสมชาย นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	สมชาย	
5	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	ประสิทธิ์	
6	นายสมชาย นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	สมชาย	
7	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	ประสิทธิ์	
8	นายสมชาย นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	สมชาย	
9	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	ประสิทธิ์	
10	นายสมชาย นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	สมชาย	
11	นายประสิทธิ์ นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	ประสิทธิ์	
12	นายสมชาย นนทวัฒน์	นายก อบต. ป่าสัก	สมชาย	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล เลขานุการสภา เขิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑
นายสนั่น โมกโธสง

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ บัญญัติให้ในปีหนึ่ง มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคแรกและวรรค ๒ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒
นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายครั้งที่แล้ว ให้สมาชิกสภา ได้ตรวจดูสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

รับรอง ๘ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภา

๓.๑ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๗

นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล
เลขานุการสภา

-เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

-ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ ๒๕๖๖ จะมีกี่สมัย(อย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย แล้วแต่สภาจะกำหนดโดยการ

กำหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วก็ครั้งให้นำมารวมกับการกำหนดสมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย)

๒) สภามงคลการบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ

๓) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ไม่เกิน ๑๕ วันเช่นกัน)

กฎหมาย/ระเบียบ

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

-ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

-ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

ที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่นหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

นายสนั่น โมกโธสง

ประธานสภา

นายประดิษฐ์ อติสสร

ส.อบตม.๘

เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอกำหนดสมัยประชุม เชิญครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายประดิษฐ์ อติสสร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หมู่ที่ ๘ ขอเสนอให้กำหนด สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

นายสนั่น โมกโธสง

ประธานสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

นายสนั่น โมกโธสง

ประธานสภา

๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด)เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลทับสวายชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เรียนประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นางสาวนุชนภา อภัยนุกุล เลขานุการสภา ขออนุญาตชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น ตรวจสอบระเบียบและงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการได้ ขอขอบคุณค่ะ

นายสนั่น โมกโธสง

ประธานสภา

นายสิทธิชัย ลวกโธสง

นายก อบต.ทับสวาย

ต่อไปเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด)

เรียนประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิชัย ลวกโธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย สำนักปลัดขอโอนเงินงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ด้วยสำนักปลัด ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องทำงานในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ประมาณการ หรือตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัดลม เพื่อติดตั้งภายในห้องทำงานเอาไว้และปัจจุบัน ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงานจึงทำให้ห้องทำงานมีอุณหภูมิสูง และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเป็นสถานที่ราชการ

ที่รองรับการให้บริการของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้มีการก่อสร้างห้องทำงานเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัดลมติดเพดานเพื่อติดตั้งภายในห้องทำงานเอาไว้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่พัดลมติดเพดานจำนวน ๒ เครื่องเพื่อติดตั้ง ห้องทำงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายที่ได้ก่อสร้างใหม่ และเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ในการเปิดเครื่องปรับอากาศทำให้ห้องทำงานระบายความร้อนได้ดีแต่เนื่องด้วยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ในการจัดซื้อไว้จึงมีความจำเป็นขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าว เพื่อให้ห้องทำงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายที่ก่อสร้างเสร็จแล้วได้ รับการตกแต่งภายใน โดยการติดตั้งพัดลมติดเพดานจำนวน ๒ เครื่อง ดังนั้นจึงขออนุมัติ ดำเนินการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุนหมวดเข้ารูปพื้นประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่พัดลมติดเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ พัดลมติดเพดาน จำนวน ๒ เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. พัดลมโคจร
๒. ใบพัดขนาด ๑๘ นิ้ว
๓. มีระบบความปลอดภัยเทอร์โมฟิวส์
๔. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๕. สามารถปรับสายและหยุดสายได้
๖. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๗. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยมาจากสำนักงานมาตรฐานแบบสินค้ารับประกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(สำรวจราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีรายการในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) พัดลมติดเพดาน จำนวน ๒ เครื่องโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ

๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) เชิญครับ

นายสิทธิชัย ลวกโธสง
นายก อบต.ทับสวาย

เรียนประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิชัย ลวกโธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง

(ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท แต่เนื่องด้วยไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ จึงมีความจำเป็นขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ และลงนามในประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกนเสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยขออนุมัติโอนเพิ่ม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑

เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยขออนุมัติโอนลด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐
บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
นายสิทธิชัย ลวกโธสง
นายก อบต.ทับสวาย

๓.๔ รายงานประกอบการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ
เรียนประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิชัย ลวกโธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับสวายได้จัดทำแบบรายละเอียดประกอบการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายซึ่งรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือณ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และขอรายงาน
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทับสวาย ดังนี้

ยอดเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๖,๖๐๘,๙๓๐.๙๑.-
หัก สำรองตามระเบียบ	๒,๘๐๐,๐๐๐.-	
รายการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ๒,๕๖๓,๐๐๐.-		๕,๓๖๓,๐๐๐.-
(รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ		
คงเหลือเงินสะสม		๑,๒๔๕,๙๓๐.๙๑.-
บวก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		๓,๔๔๔.-
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๑,๒๔๙,๓๗๔.๙๑.-

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ

๓.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗
โครงการ (กองช่าง) เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายชี้แจง
ขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นางสาวนุชนภา
อภัยนุกูล เลขานุการสภา ขออนุญาตชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้” โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ กฎหมายกำหนด

(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓)ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ กั้นไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งถัดไป หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวตรวจสอบระเบียบ และงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการได้ ขอขอบคุณ

ต่อไปรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสมเชิญท่านนายกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบล ทับสวาย จะได้ชี้แจงต่อสภา เจริญครับ

เรียนประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิชัย ลวกไธสง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลทับสวาย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ นายอำเภอห้วยแถลง ได้พิจารณาอนุมัติมาแล้วนั้น ข้อบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติมี ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่พอแก่การใช้จ่าย และมีความจำเป็นที่จะต้อง จ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งจะต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับมีเงิน สะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๙,๓๗๔.๙๑ -บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์) และสามารถ จ่ายเงินสะสมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ จึง เสนอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๔๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย มีความจำเป็นจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

นายสนั่น โมกไธสง
ประธานสภา
นายสิทธิชัย ลวกไธสง
นายก อบต.ทับสวาย

ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังต่อไปนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุ่งไผ่ หมู่ ๑ ถึงสามแยกทางไปบ้านหนองหว่า ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพ เท ค.ส.ล.มม.เดี่ยวสองข้าง (ถ้ามี) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย พร้อมผลทดสอบคอนกรีต (ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.๐๑-๒๐๑) จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๕๖๖๕ UTM-๑๖๖๒๐๔๓ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๙

(๒) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากนายทองดี พลทองมาก ถึงนายเชียน อาภรณ์แก้ว หมู่ ๑ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๘๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๕๕๖๔ UTM-๑๖๖๒๒๖๕ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๗

(๓) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากสระประมง ถึงนายถนอม แก้วไธสง ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๘๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๕๓๘๒ UTM-๑๖๖๐๙๗๘ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๖

(๔) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากนายบุญเกิด วันโรสง ถึงนายเลย ยางนอก หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๔๔๐๗ UTM-๑๖๕๙๗๙๙ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๗

(๕) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากถนน ค.ส.ล.(เดิม) จรดเขตที่บ้าน นายสัญญา หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดผิวจรรยาจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๘๗๑๒ UTM-๑๖๕๙๓๐๓ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๒,๖๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๐

(๖) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ ๕ จากไร่นายสมบัติ หนูนี ถึงนา นายอุ้น สุวรรณดี ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดผิวจรรยาจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ลบ.ม.ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการอย่างละ ๑ ป้าย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๖๑๙๔ UTM-๑๖๖๒๘๗๘ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๘๖,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๗

(๗) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางหนูเพียร ถึงนา นายจันทา ธรรมนาม ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดผิวจรรยาจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑.๔๕ ลบ.ม ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘P-๐๒๔๑๘๓๒ UTM-๑๖๖๐๑๓๕ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๔๓,๘๐๐.-บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๗๑

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากถนนสายต่างๆที่กล่าวมานั้น เป็นถนนสายหลักที่ ประชาชนใช้ในการสัญจรไป มา และใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ของประชาชน ภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นหน้าฝนถนนที่ใช้ในการ สัญจรชำรุดเสียหาย ประชาชนสัญจรไป มาลำบาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง อาจจะทำให้เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง และปรับปรุงถนนสายต่างๆที่กล่าวมานั้น เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป มาอย่าง สะดวกและรวดเร็ว จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมที่ละ
โครงการตามลำดับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุ่งไผ่ หมู่ ๑ ถึงสามแยกทางไป
บ้านหนองหว่า เป็นเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท โปรตยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

- นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
- สมาชิกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากนายนายทองดี พลทองมาก ถึงนาย
นายเขียน อารมณ์แก้ว หมู่ ๑ เป็นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โปรดยกมือ
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
- สมาชิกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากสระประมง ถึงนายนายถนอม
แถวโธสง เป็นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
- สมาชิกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากนายนายบุญเกิด วันโธสง ถึงนาย
นายเลย ยางนอก หมู่ที่ ๒ เป็นเงินงบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐.-บาท โปรดยกมือ
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
- สมาชิกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากถนน ค.ส.ล.(เดิม) จรดเขตที่บ้าน
นายสัญญา หมู่ที่ ๓ เป็นเงินงบประมาณ ๑๒,๖๐๐.-บาท โปรดยกมือ
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
- สมาชิกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ ๕ จากไร่ นายสมบัติ หนูณี ถึงนาย
นายอุ้น สุวรรณดี เป็นเงินงบประมาณ ๘๖,๐๐๐.-บาท โปรดยกมือ
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- นายสนั่น โมกโธสง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
- สมาชิกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางหนูเพียร ถึงนาย
นายจันทา ธรรมนาม เป็นเงินงบประมาณ ๔๓,๘๐๐.-บาท โปรดยกมือ
เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-
- ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล)
เลขานุการสภา อบต.ทับสวาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อได้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ อติสสร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวนารี ดาษไธสง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอุทัย จินใจ)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสนั่น โมกไธสง)
ประธานสภา อบต.ทับสวาย